

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หัตถกรรม)



นายไพฑูรย์ ขาวมาลา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ อายุ ๗๖ ปี เริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโบราณคดีสโมสรวิทยาการ อำเภอกรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา หรือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา สีเสียดเพชร หรือวิทยาเขตเพชรบุรีในปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบ-เขียนแบบ จากวิทยาลัยครูพระนคร และได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายไพฑูรย์ ขาวมาลา ได้เป็นครูประจำการกรมอาชีวศึกษา ทำการสอน ณ โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โดยได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทำการสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างสม่ำเสมอ ได้เขียนตำราเกี่ยวกับการต่อเรือไม้ในประเทศไทย และหนังสือชุดเรือไทยหลายเล่ม เช่น เรือพระราชพิธี เรือประมงชายฝั่งทะเล เรือพื้นบ้าน การทำเรือจำลอง เพื่อใช้เป็นเอกสารตำราประกอบการสอน และได้เผยแพร่สำหรับบุคคลที่สนใจ ด้วยความทุ่มเทในการเป็นครูทั้งชีวิตทำให้ได้รับเกียรติจากครุสภาให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น และครูตัวอย่างในระดับอุดมศึกษา

ระหว่างปฏิบัติราชการได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้างานด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อเรือ กระบวนการและเทคนิคการต่อเรือ ได้อุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ด้านวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตของการรับราชการ จึงได้ทุ่มเทงบประมาณที่มีอยู่โดยใช้บ้านของตนเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือไทย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือไทย แหล่งรวบรวมแบบเรือไทย จัดสร้างเรือจำลองแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนั้นยังได้ใช้พิพิธภัณฑ์เรือไทยนี้เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาตลอดมา กว่าสี่สิบปี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ความตั้งใจทุ่มเท การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หัตถกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป